



Ngày thứ hai ở Indonesia: “Giấc mơ về một thế giới huynh đệ hơn”

Thanh Quảng sdb – (Tin Vatican - Linda Bordoni)

Giấc mơ về một thế giới huynh đệ hơn của Đức Phanxicô là trọng tâm trong thông điệp của ngài gửi đến Indonesia – và thế giới – vào thứ Tư (4/9/2024), một ngày trọn vẹn của ngài ở Indonesia.

Đó là thông điệp mà ngài khắc ghi trong tác phẩm – một tác phẩm điêu khắc đa diện được làm từ nhiều vật liệu tái chế, màu sắc và vải – do những người trẻ tuổi của Schola Occurrentes ở Jakarta tạo ra. Sau đó, ngài lắng nghe một số câu chuyện của họ, nói với họ rằng không sao nếu có những bất đồng với bạn bè và thảo luận, nhưng không bao giờ được gây chiến. “Chiến tranh luôn là thất bại” ngài nói, không ngừng nhắc lại lời kêu gọi của mình về tình huynh đệ trong một thế giới tan vỡ.

Giấc mơ về một thế giới huynh đệ hơn

Trước đó, trong cuộc gặp gỡ tại Nhà thờ chính tòa với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên, ngài đã nói với họ rằng hãy tiếp tục mở lòng ra với tất cả mọi người, bao gồm cả phần lớn người Indonesia không theo đạo Thiên chúa, và hãy nỗ lực vì đức tin và sự hòa hợp.

Những người mà ngài cảm ơn nhiều nhất vì công việc và sứ mệnh của họ tại quốc gia đa dạng này chính là các giáo lý viên. Ngài nói rằng chính họ là những người thúc đẩy Giáo hội tiến lên, họ là những cây cầu nối giữa

những người dân khác nhau của Indonesia: “Đầu tiên là các giáo lý viên, sau đó là các nữ tu, rồi đến các linh mục và giám mục”. Các giáo lý viên, ngài nhắc lại, “là sức mạnh thực sự của Giáo hội!”

Và ngay từ đầu ngày, trong Lễ chào đón chính thức tại Phủ Tổng thống, Đức Phanxicô đã duy trì khẩu hiệu quốc gia của Indonesia là “Đoàn kết trong Đa dạng” và bày tỏ lòng biết ơn đối với thực tế đa dạng của quốc gia này với những con người đa dạng đoàn kết chặt chẽ trong một quốc gia. Nhưng ngài cảnh báo, “sự hòa hợp trong đa dạng đòi hỏi mọi người phải có tinh thần huynh đệ trong việc tìm kiếm lợi ích chung của tất cả mọi người” và điều này có nghĩa là tìm kiếm và duy trì sự cân bằng “giữa sự đa dạng của các nền văn hóa và các tầm nhìn ý thức hệ khác nhau”, nghĩa là nuôi dưỡng tình yêu!



